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เกิดที่ประชุมคณบดีวิทยกีฬาฯ มุงเนนสรางมาตรฐานวิชาชีพ 
 

เกิดที่ประชุมคณบดีวิทยกีฬาฯ มุงเนนสรางมาตรฐานวิชาชีพ สกัดก้ันความเสื่อมทาง
วิชาชีพ แนะผูประกอบการฟตเนส ดูรายวิชาที่บัณฑิตเรียน อยาพิจารณาเพียงตัวหลักสูตรหรือ
ปริญญา  

รศ.ดร.พันธวิรา ขวัญบูรณาจันทร คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 
เปดเผยวาขณะนี้ 6 สถาบันที่ไดดําเนินการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรการกีฬา ซ่ึงไดแก จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มก. ม.บูรพา ม.มหิดล มศว และสถาบันการพลศึกษา ไดทําพิธีลงนามบันทึกขอตกลงในการ
จัดตั้ง ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตรการกีฬาและพลศึกษา เพ่ือจะเขามาดูแลเรื่องการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพ
เพ่ือทําใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตรการกีฬาสามารถที่จะมีใบประกอบวิชาชีพไดอยาง
ถูกตองตามกฎหมายเหมือนอาชีพอ่ืนๆ ที่มีสภาวิชาชีพรองรับ  

“คงถึงเวลาแลวที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตรการกีฬาและพลศึกษาจาก 6 สถาบันตองมาทํางาน
รวมกัน โดยใชวิชาการเปนตวัตั้งในการขับเคลื่อน เพ่ือทําใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสาขา
วิทยาศาสตรการกีฬามีมาตรฐานวิชาชพีที่เหมือนกัน ออกไปรับใชสังคมและทํางานดานสุขภาพที่ตอง
ทํางานกับชีวติ สุขภาพของผูคนไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่ผานมาเราไมรูวาแตละสถาบันที่สอนดาน
วิทยาศาสตรการกีฬามีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ไดมาตรฐานวชิาชีพหรือไม หลักสตูรทีนิ่สิต นักศึกษา
เรียนเขาเรียนนั้นมีอะไรบาง องคความรูที่เรียนมาครอบคลุมแลวหรือยัง สาขาทางดานวิทยาศาสตรการ
กีฬาซึ่งสวนใหญตองทํางานกับคน จําเปนตองมีใบประกอบวิชาชพีรับรอง เพราะตองออกไปแนวนําวธิีการ
ออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพใหกับประชาชน อยากแนะนําผูประกอบการฟตเนสตางๆวา กอนจะรับ
บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรการกีฬาเขาทาํงาน ควรจะดูวาใบรบัรองผลการเรียนเขาเรียนวชิาอะไรมาบาง 
และเหมาะสมที่จะเขาทํางานในสถานที่ออกกําลังกายหรือไม ทุกวันนี้ผูประกอบการดูเพียงแคปริญญาบตัร
หรือดูเพียงแคในหลักสตูรเพียงอยางเดียว ซ่ึงไมเพียงพอ ที่ประชุมคณบดีวทิยาศาสตรการกีฬาและพล
ศึกษาจึงอยากเปนตวักลางในการดูแลเรือ่งคุณภาพ เปนควบคุมดูแลมาตรฐานหลักสตูรของแตละสถาบัน
กันเอง บางสถาบันในวิชาเรียนไมไดเรียนวิชาทางวิทยาศาสตรการกีฬาเลย แตไปเรียนทางการจัดการแทน 
ซ่ึงบัณฑิตไมมีความรูทางสขุภาพหรือการออกกําลังกาย และเม่ือเขาทํางานตองใหคําแนะนําทางดานการ
ออกกําลังกาย และใหความรูผิดๆ ไปยอมสงผลตอผูมารับบริการ ทายที่สุดแลวจะทําใหวชิาชีพทางดาน
วิทยาศาสตรการกีฬาเสื่อมลงๆ ”  

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

 

ขาวจากสํานักขาวกรมประชาสัมพันธ  ฉบับประจําวันท่ี  ๑๑  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒   หนา     
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รศ.ดร.พันธวิรา กลาวอีกวา เม่ือเกิดที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตรการกีฬาและพลศึกษาขึ้นและได
เขามาชวยกันจัดมาตรฐานวิชาชีพขึ้นมาวาในแตละสถาบันอุดมศึกษาถาจะเปดวิทยาศาสตรการกีฬาและ
พลศึกษาตองมีคุณสมบัติการเรียนในสาขาอะไรบาง หลังจากนี้เราจะเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ 
ครั้งที่ 1 International Conference on sport ang Exercise 20009 ขึ้นในวันที่ 1 – 3 ธันวาคม ณ โรงแรม
ทวินทาวเวอร หลังจากนั้นที่ประชุมคณบดีวิทยกีฬาฯจะประชุมหารือในหัวขอมาตรฐานวิชาชีพวาเราจะ
ดําเนินการอยางไรตอไป ตอแตน้ีไปหลักสูตรวิทยาศาสตรการกีฬาและพลศึกษาของสถาบันการศึกษาใดที่
สงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทางสกอ.และสํานักเกณฑมาตรฐานไดหารือกับที่
ประชุมคณบดีวิทยกีฬาฯกอน เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญรวมกันดูกอนที่สกอ.จะอนุมัติ 
 

 


